

กระทู้ถามที่ ๐๕๐/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

เรื่อง หลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) อื่น ๆ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี ๑๕ ปี และมีการส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หากนักศึกษาบางรายไม่มีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยทางการเงิน จะสามารถให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง จนเกิดปัญหากับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ในครั้งต่อไป จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลจะมีระเบียบในการให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างไร ขอทราบจำนวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งหมด

๒. รัฐบาลมีวิธีดำเนินการในการใช้คืนเงินของนักศึกษาด้วยวิธีการส่งคืนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๔. ถ้านักศึกษาผู้กู้ไม่สามารถใช้เงินกู้คืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะได้เงินนั้นกลับสู่ระบบเดิม

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วิชาญ มินชัยนันท์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

กรุงเทพมหานคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๕๐/ร.

ของ นายวิชาญ มินชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้าพเจ้า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามที่ ๑ รัฐบาลจะมีระเบียบในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอย่างไร ขอทราบจำนวน
นักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งหมด

คำตอบที่ ๑ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดระเบียบในการให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประกอบด้วย ระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินคืนกองทุน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๕, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑

นอกจากนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
โดยในประกาศฉบับที่ ๓ ได้ขยายฐานรายได้ของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเป็นผู้มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถในการ
เรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้กู้ยืมทั้งสิ้น ๓,๑๓๔,๔๔๖ ราย และในปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ได้กำหนดกรอบจำนวนผู้กู้ยืมไว้ จำนวน ๕๘๑,๕๒๐ ราย

คำถามที่ ๒ รัฐบาลมีวิธีดำเนินการในการใช้เงินของนักศึกษาด้วยวิธีการส่งคืนอย่างไร
ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๕ การนำส่งเงินกองทุน ได้กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินคืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี โดยชำระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมตามจำนวนระยะเวลา และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาได้กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ภายใน ๑๕ ปี แต่เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้จาก ๑๕ ปี เป็น ๒๐ ปี ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถติดต่อชำระหนี้ได้ที่ บจก. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยมี อัตราส่วนการชำระคืนในปีแรกร้อยละ ๑.๕ ของเงินต้น และจะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

คำถามที่ ๑ ถ้านักศึกษาผู้กู้ไม่สามารถใช้เงินกู้คืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะได้เงินนั้นกลับสู่ระบบเดิม

คำตอบที่ ๑ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ บจก. กรุงไทย จะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นระยะ และหากไม่ติดต่อชำระเงินกู้เกินกว่า ๔ ปี หรือ ๕ งวดขึ้นไป จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย เนื่องจากหากเกินกว่าระยะ ๕ ปี กองทุนจะไม่สามารถเรียกเงินกู้ได้ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามกองทุนได้จัดทำโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เพื่อเป็นการผ่อนปรนการชำระหนี้แก่ผู้กู้ยืม และลดจำนวนคดีอีกทางหนึ่งโดยที่ผ่านมามีดำเนินการสำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ในปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ โดยจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนถูกดำเนินคดีในทุกภูมิภาค รวม ๒๖ จังหวัด ซึ่งโครงการนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ นัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ ๕ งวดขึ้นไป ซึ่งจะดำเนินการใน ๒ กรณี คือ

๑. ทำคำรับรองขอชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือบางส่วน
๒. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนกองทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนสำหรับให้นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง